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THƯỜNG TRỰC HĐND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 158/BC-HĐND   Kon Rẫy, ngày 12 tháng 12 năm 2022   

     

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thảo luận, chất vấn của các Tổ đại biểu HĐND huyện  

và dự kiến lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, đại biểu trả lời  

chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 

Căn cứ Nghị quyết số 594/UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. 

Qua báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND huyện về việc tổng hợp ý 

kiến chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV của các Tổ đại biểu 

HĐND huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã họp xem xét, tổng hợp 

ý kiến thảo luận, chất vấn và dự kiến lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, đại biểu 

trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND như sau:  

I. Về ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện  

- Đa số các Tổ đại biểu HĐND huyện thống nhất với nội dung các báo 

cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV. 

- Có 02 Tổ đại biểu HĐND huyện có nội dung thảo luận kiến nghị đến 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị huyện, cụ thể: 

(1) Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Ruồng có ý kiến đề nghị UBND 

huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo mặt 

đường cứng hóa để người dân đi lại an toàn, gồm: 

+ Tuyến đường liên xã, đoạn từ thôn 11 đi thôn 14 xã Đăk Ruồng và đoạn 

đường từ thôn 14 xã Đăk Ruồng đi thôn 12 xã Đăk Tờ Re. Tuyến đường hiện đã 

xuống cấp, vào mùa mưa nhiều đoạn sụt lún, lầy lội nhân dân đi lại khó khăn, 

đặc biệt là học sinh thôn 14 đi học. 

+ Đoạn đường từ Quốc lộ 24 vào BCH quân sự huyện đã được đầu tư xây 

dựng đưa vào sử dụng năm 2021, đã được san lấp mặt bằng nhưng mặt đường 

chưa được bê tông hóa hoặc thảm nhựa. Hiện nay mặt đường đã bị xuống cấp, 

nhiều đoạn bị xói mòn do mưa lớn tạo thành các rãnh ngang đường khiến việc đi 

lại khó khăn. 

(2) Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Tân Lập có ý kiến đề nghị Hạt Kiểm 

lâm huyện quan tâm công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, cụ thể: Trong thời 



2 

 

gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối 

với công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và đã đạt được nhiều kết quả nhất 

định.Tuy nhiên, trước những diễn biến thất thường của thời tiết hiện nay, đề 

nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tham 

mưu những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PCCCR trong 

thời gian tới. 

II. Về ý kiến chất vấn trình tại Kỳ họp 

1. Nhóm vấn đề trong đời sống KT-XH của địa phương, được đại biểu 

HĐND, cử tri quan tâm 

* Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Kôi  

- Đại biểu chất vấn: Đinh Hồng Bảo – Thành viên  

- Đại biểu trả lời chất vấn: Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng VH-

TT huyện.  

- Nội dung chất vấn:  

Theo Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các chỉ đạo của UBND huyện đã đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm về phát triển du lịch, trong đó có 

nhiệm vụ: Thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát 

và thực hiện các dự án du lịch gắn với các thác nước tự nhiên ở trên địa bàn, 

trong đó có xã Đăk Kôi. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể. 

Với trách nhiệm là Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng VH-TT huyện 

tham mưu trực tiếp cho UBND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn, đề nghị 

Ông cho biết tình hình và kết quả việc thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo 

sát và thực hiện các dự án du lịch gắn với các thác nước tự nhiên ở trên địa bàn; 

đồng thời đề xuất các giải pháp và kế hoạch thực hiện có hiệu quả hơn trong 

năm 2023. 

* Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Tờ Re 

- Đại biểu chất vấn: A Đi – Tổ phó  

- Đại biểu trả lời chất vấn:  

+ Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện 

+ Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường 

huyện  

- Nội dung chất vấn:  

Việc xây dựng thao trường bắn cấp huyện, hạng mục bồi thường, giải 

phóng mặt bằng từ nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum được giao vốn từ đầu năm kế 

hoạch nhưng đến nay không thực hiện được phải điều chỉnh nguồn vốn. 
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Vậy đề nghị đồng chí Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện (cơ quan chủ 

đầu tư) cho biết nguyên nhân và trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục đầu tư 

chậm, giải pháp thời gian đến. 

Đồng thời đề nghị đồng chí Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường 

huyện làm rõ việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất đối với Dự án nêu 

trên và trách nhiệm phối hợp thực hiện Dự án. 

2. Nhóm vấn đề khác nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, 

quản lý nhà nước 

* Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Tơ Lung 

- Đại biểu chất vấn: Đinh Địa – Tổ phó  

- Đại biểu trả lời chất vấn: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối 

kinh tế sản xuất. 

- Nội dung chất vấn: 

Trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường, trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, 

nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân từng bước được nâng lên; góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triến kinh tế, 

bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.  

Công tác vệ sinh môi trường là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh 

giá Nông thôn mới. Đồng thời với việc đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát 

triển, khối lượng rác thải lớn, mức độ độc hại, ô nhiễm phức tạp ngày càng gia 

tăng, hầu hết  người dân đều tự đốt rác, chôn hoặc vứt rác ra môi trường xung 

quanh. Điều này về lâu dài dễ dẫn đến ô nhiễm môi trường sống trong khu vực 

cộng đồng dân cư và môi trường tự nhiên.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã tiến hành thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Đăk Rve, khu vực trung tâm hành chính 

chính trị huyện lỵ (xã Tân Lập và xã Đăk Ruồng). Ngày 13/7/2021, UBND 

huyện thống nhất chủ trương mở rộng tuyến thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn 03 xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung và xã Đăk Tờ Re và 

giao cho Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện chủ trì tham mưu thực 

hiện (tại Công văn số 736/CV-UBND). Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn xã Đăk 

Tơ Lung vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị Phó Chủ tịch UBND huyện phụ 

trách khối kinh tế sản xuất cho biết việc mở rộng tuyến thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã có được thực hiện hay không và hướng 

thực hiện trong thời gian tới như thế nào? 

 Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý 

kiến thảo luận, chất vấn của các Tổ đại biểu HĐND huyện và dự kiến lựa chọn 
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nhóm vấn đề chất vấn, đại biểu trả lời chất vấn tại Kỳ họp, kính trình Hội đồng 

nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 
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